


แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาลศรีธาตุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕


ระยะเวลา ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)

ที่	มาตรการป้องกันการรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	การกำกับติดตาม	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดชอบละเมิด/ อาญา	ผลการปฏิบัติ มาตรการ
๑.	มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้ และรับของขวัญ แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา ในโอกาสต่าง ๆ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	เจ้าหน้าที่ รพ.ศรีธาตุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียนมาตรการป้องกัน การรับสินบนทุกรูปแบบ เพื่อป้องกัน การทุจริตให้บุคลากรโรงพยาบาลศรีธาตุ และผู้เกี่ยวข้องรับทราบถือปฏิบัติ	ไม่พบการรับสินบนหรือ รับของขวัญ	มีการปฏิบัติให้ เป็นไปตามประกาศ ฯ อย่างถูกต้อง
๒.	มาตรการป้องกันการรับสินบนใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ รพ.ศรีธาตุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัด จ้าง	ประกาศแจ้งเวียนมาตรการป้องกัน การรับสินบนทุกรูปแบบ เพื่อป้องกัน การทุจริตให้บุคลากรโรงพยาบาลศรีธาตุ และผู้เกี่ยวข้องรับทราบถือปฏิบัติ	ไม่พบการร้องเรียน เกี่ยวกับกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีการปฏิบัติให้ เป็นไปตามประกาศ ฯ อย่างถูกต้อง
๓	มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็น เงินบริจาค ทรัพย์สินบริจาค	เจ้าหน้าที่ รพ.ศรีธาตุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียนมาตรการการป้องกัน การรับสินบนทุกรูปแบบ เพื่อป้องกัน การทุจริตให้บุคลากรโรงพยาบาลศรีธาตุ และผู้เกี่ยวข้องรับทราบถือปฏิบัติ	ไม่พบการรับสินบนเรื่อง เงินบริจาคและทรัพย์สิน	มีการปฏิบัติให้ เป็นไปตามประกาศ ฯ อย่างถูกต้อง
๔	มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไข การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐใน สังกัด ได้แก่ ๑. มาตรการการใช้ตราราชการ ๒. มาตรการการเบิกจ่าย	เจ้าหน้าที่ รพ.ศรีธาตุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียนมาตรการการป้องกัน การรับสินบนทุกรูปแบบ เพื่อป้องกัน การทุจริตให้บุคลากรโรงพยาบาลศรีธาตุ และผู้เกี่ยวข้องรับทราบถือปฏิบัติ	ไม่พบการกระทำผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่	มีการปฏิบัติให้ เป็นไปตามประกาศ ฯ อย่างถูกต้อง

ที่	มาตรการป้องกันภัยพิบัติ	กลุ่มเป้าหมาย	การกำกับติดตาม	สถิติการกระทำผิดวินัย/ความรับผิดชอบ/ละเมิด/อาญา	ผลการปฏิบัติงานมาตรการ
	ค. ตอบแทน ๓. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ๔. มาตรการการจัดหาพืชตัดตามทฤษฎีหมายำกำหนด				


 ผู้จัดทำ
 (นางสาวโสภิต จวงลอย)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


 ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุภาวดี วิไชยวงศ์)
 เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส


 ผู้แทนชอบ
 (นายวิญญูศักดิ์ ตุงคะเสภา)
 ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบราชการ